

รายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประจำปี๒๕๖๕
ประเภทเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมาน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสตูล

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาอาชีพ

วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. นำเสนอผลการนำเสนอผลการดำเนินงานเยี่ยมบ้านแบบมิตรภาพบำบัด ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล นำเสนอการดำเนินงานเยี่ยมบ้าน โดยเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายที่มีค่า ADL \leq ๑๑ ในพื้นที่ต.พิมาน ที่จะให้การดูแลควบคุมทุกมิติแบบองค์รวม ที่อาศัยภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนไปด้วยกัน ประกอบด้วย เทศบาลเมืองสตูล ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,ผู้นำศาสนา พระและอิหม่าม ร่วมดำเนินงานไปด้วยกันเป็นการดำเนินแบบทีมที่ดึงศักยภาพของแต่ละสาขาพร้อมขับเคลื่อนแก้ปัญหาผู้ป่วยในพื้นที่แต่ละรายอย่างต่อเนื่อง

๒. นำเสนอวิดีโอ การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแบบมิตรภาพบำบัด จำนวน ๒ วิดีโอ

วิดีโอที่ ๑ เป็นรูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยแบบมิตรภาพบำบัดร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วย ๑.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นตัวหลักในการร่วมขับเคลื่อนงานดูแลผู้ป่วยไปด้วยกัน ๒. ทีมสหวิชาชีพ ซึ่งเป็นทีมที่รับผิดชอบในพื้นที่ และร่วมดูแลผู้ป่วยในแต่ละด้านแตกต่างกันไป แต่ก็สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างครบองค์ประกอบ ๓. ผู้นำศาสนา ที่ดูแลและช่วยเยียวยาด้านจิตใจ ช่วยเป็นหนึ่งในทีมที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องอุปโภค บริโภคที่ได้รับจากญาติโยมที่มาวัด ส่งมอบต่อให้ผู้ป่วยที่ลำบากยากจน ๔. ภาคีเครือข่ายอื่นๆ ประกอบด้วย พัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) สภากาชาดไทย เป็นต้น ๕. ภาคเอกชน ภาคชุมชนที่ร่วมในการบริจาคทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภค บริโภค ที่ส่งมอบให้ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

วิดีโอที่ ๒ การนำเสนอวิดีโอผู้ป่วยกรณีศึกษา ๑ รายที่ดำเนินการเยี่ยมผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อยู่ในรพ. จนกระทั่งกลับบ้านอยู่ที่บ้าน ดูแลจนผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย การเจ็บป่วย การเข้าถึงจิตใจ ความต้องการ และดูแลครอบครัวจนถึงญาติ ผู้ดูแล ตอนนี้อยู่จากติดเตียง เปลี่ยนเป็นติดบ้าน เริ่มเดินได้ ผิวพรรณสะอาด สิ่งแวดล้อมในบ้านสะอาด และมีภาคีเครือข่ายร่วมช่วยครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

๔.๑ ซักถามผลการดำเนินงานมิตรภาพบำบัดในพื้นที่ : ตัวแทนผู้เข้าประกวด ได้ชี้แจงการดำเนินงานมิตรภาพบำบัดในพื้นที่ ต.พิมาน โดยเริ่มให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ติดบ้าน ติดเตียง ที่มีค่า ADL < ๑๑โดยกลุ่มดังกล่าวจะได้รับการดูแลดูญาติมิตร มีการติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง และการดึงภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปด้วยกัน ได้แก่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสตูล ที่เข้ามามีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนงานดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงเป็นอย่างดี การดูแลไม่จำกัดเฉพาะ

กลุ่มผู้สูงอายุ ขยายไปทุกกลุ่มอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง ให้การดูแลโดย Care Manager ร่วมกับ Care Giver โดยอาศัย Care plan เป็นหลักยึดในการดูแล ร่วมแก้ปัญหาในแต่ละรายแตกต่างกันไป แต่ก็ดูแลที่ครอบคลุมทุกมิติให้แก่ผู้ป่วย เพื่อหวังให้ผู้ป่วยได้มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น โดยขยายการทำงานให้ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ ต.พิมาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพิ่มการเข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

๔.๒ ปัญหา อุปสรรคการทำงานมีคุณภาพบำบัดในพื้นที่ และการดำเนินการแก้ปัญหา :จากการดำเนินงาน พบปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยแต่ละราย โดยเฉพาะปัญหาด้านครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ ที่ต้องอาศัยภาคส่วนอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ที่ประกอบด้วย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสตูล ที่ต้องเข้าร่วมในการจัดการแก้ปัญหาผู้ป่วย และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ต้องมีส่วนในการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ปัญหา และภาคส่วนเอกชนที่ต้องหากองทุนบริจาคต่างๆ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหา การดำเนินการแก้ปัญหาแต่ละรายอาจจะล่าช้ามากในบางราย ส่งผลต่อครอบครัวผู้ป่วยที่มีความต้องการด่วนในระยเวลานั้น จึงยังเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจัดการยากในพื้นที่ ในด้านปัญหาสาธารณสุขสามารถที่จะจัดการแก้ไขได้ทันที่ แก้ไขปัญหาทั้งเบื้องต้น และเฉพาะทางในแต่ละรายแต่ยังสามารถดำเนินแก้ปัญหาไปได้

ปัญหาด้านความร่วมมือของครอบครัว : บางรายครอบครัวไม่ได้ให้ความสนใจผู้ป่วย ปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่เพียงลำพัง ไม่ให้ความร่วมมือทำตามคำแนะนำ เป็นปัญหาที่ค่อนข้างแก้ปัญหายากในพื้นที่เขตเมือง เบื้องต้นดำเนินการให้ Care giver ลงเยี่ยมผู้ป่วยบ่อยขึ้น คอยให้กำลังใจพูดคุย และหาโอกาสให้ได้เข้าถึงปัญหาของผู้ป่วย อาศัยสังคมาข้างบ้าน รอบๆบริเวณบ้าน อสม.ในพื้นที่ร่วมช่วยในการติดตามดูแลผู้ป่วย เพื่อผลัดเปลี่ยนกับ Care giver เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และให้ผู้ป่วยได้แข็งแรงได้เร็วมากขึ้น

๔.๓ จุดเด่น ผลงานเด่นในการดำเนินงานมีคุณภาพบำบัดในพื้นที่ :พื้นที่ต.พิมาน มีจุดเด่นในการดำเนินงานมีคุณภาพบำบัดที่ตรงความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆ ซึ่งได้แก่ ทีมสหวิชาชีพ รพ.สตูล ที่เห็นความสำคัญการเยี่ยมบ้านกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ได้ร่วมเยี่ยมบ้านด้วยกัน และติดตามแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด้านเครือข่ายท้องถิ่นที่สนับสนุน บุคลากรในการดำเนินงานกองทุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(LTC)ในพื้นที่เป็นอย่างดี ทั้งการบริหารงบประมาณ การบริหาร care giver และการบริหารคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูฯ ความร่วมมือจากกองสวัสดิการ ในการลงพื้นที่แก้ปัญหาผู้ป่วยรายที่ประสบปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ในครอบครัว ได้ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกัน และจุดเด่นอีกอย่างในพื้นที่ที่เป็นพหุวัฒนธรรม ที่พุทธ อิสลามสามารถอยู่ร่วมกันได้ ได้มีผู้นำศาสนาเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณและตอบสนองความต้องการของญาติบางรายที่ต้องการสิ่งพึงพิงทางใจ นอกจากนั้นยังมีงบประมาณสนับสนุนให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ ด้วยการนำของจากการดักบาตรทำบุญ ส่งมอบต่อให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ ขาดแคลน ส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาในบางรายที่ต้องการ มีการจัดตั้งกองทุนคุณพระช่วย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆร่วมกันไปด้วย

๔.๔ เปิดโอกาสให้คณะผู้ร่วมประชุมทุกภาคส่วน ร่วมนำเสนอผลงานที่เด่นในการทำงานมีคุณภาพบำบัด : ท่านรองนายกเทศบาลเมืองสตูล ได้นำเสนอการเยี่ยมบ้านในพื้นที่ต.พิมาน มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดูแลครอบคลุมในพื้นที่ เพิ่มการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง ประชาชนพึงพอใจ และจะสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและอย่างดีเสมอมา การขับเคลื่อนงานต่อไป คงต้องเน้นที่การส่งเสริมและป้องกันเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดอัตราผู้ป่วยที่ติดบ้าน ติดเตียง ป้องกันปัญหาผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงมากยิ่งขึ้น เป็นการรณรงค์ให้เกิดการเรียนรู้การดูแลตนเองของผู้สูงอายุต่อไป

ผู้อำนวยการ รพ.สตูล : การดำเนินงานเยี่ยมบ้าน เป็นงานหนึ่งของหน่วยปฐมภูมิที่ต้องขับเคลื่อนในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินที่ผ่านมาสามารถที่จะดำเนินการไปได้ด้วยดี จะเห็นว่าผู้เข้าประกวดเป็นคนที่เข้าถึงประชาชน ประสานงาน

ง่าย สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที สร้างความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการประสานที่ ดีกับทุกภาคส่วน ได้รับความร่วมมือที่ดีเสมอมา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : การทำงานในพื้นที่ตำบลพิมาน ได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนงาน ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการ เป็นอย่างดี ในส่วนของหน่วยงานก็จะสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือ ครอบครัว ครอบครัวละ ๓,๐๐๐ บาท ติดตามร่วมกับทีมงานในพื้นที่ เป็นขอชื่นชมการทำงานของผู้ประกวดและ การทำงานของทีมในพื้นที่ที่ตั้งใจทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และให้ประชาชนมีความสุขอย่าง ทัวถึง และเท่าเทียมกัน

ประธานศูนย์ฟื้นฟูฯ: การดำเนินงานในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนมี Care Manager และ Care giver ร่วมงานที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง ตั้งใจและมุ่งมั่นทำงานเป็นอย่างดี ขับเคลื่อนงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขอชื่น ชมทีมงานทุกภาคส่วนที่ดำเนินงานไปด้วยกันอย่างดี

๔.๕ ซักถามผู้บริหารแต่ละองค์กรในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานมิตรภาพบำบัดในพื้นที่ : การซักถามผู้บริหารแต่ละภาคส่วน ประกอบด้วย

ท่านรองนายกเทศบาลเมืองสตูล : การบริหารงานกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(LTC) ที่ดำเนินการมาอย่าง ต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูฯที่ประกอบด้วยคณะกรรมการทุกภาคส่วน การสนับสนุน การดำเนินงานเยี่ยมบ้าน ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงบริการประชาชนทุกคนในพื้นที่ เห็นความสำคัญ การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่ป่วยจนต้องติดบ้าน ติดเตียง ซึ่งพยายามที่จะดำเนินงานในชมรม ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูล ในการทำงานเชิงรุกให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี สามารถช่วยเหลือ ตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัวต่อไป

ผู้อำนวยการ รพ.สตูล : การดำเนินงานเยี่ยมบ้านก็จะให้การสนับสนุนอย่างดีเสมอมา โดยได้ให้ทีมสหวิชาชีพร่วมใน การลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพิ่มการเข้าถึง โดยการเปิดบริการเชิงรับ สนับสนุนบุคลากรในการหมุนเวียน ให้บริการในส่วนของหน่วยปฐมภูมิ ได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องและอย่างดีเสมอมา

ประธานศูนย์ฟื้นฟูฯ: การดำเนินงาน Care Manager และ Care giver ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดูแลผู้ป่วยดู ญาติมิตร ให้การดูแลผู้ป่วยเหมือนญาติ บริการตัดผม ตัดเล็บ และอาบน้ำให้ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง หากกองทุนต่างๆ สนับสนุนการดำเนินงานให้สามารถขับเคลื่อน และช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมร่วมแก้ไขปัญหา อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนร่วมทำงานไปด้วยกัน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม: จากการนำเสนอจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานเยี่ยมบ้านแบบมิตรภาพ บำบัด ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดูแลคนไข้ดูญาติมิตร มีการบริการต่างๆ และมีผู้นำศาสนาที่ร่วมขับเคลื่อนไป ด้วยกันอย่างดี ทางหน่วยงานจะร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ และชื่นชมทีมที่ทำงานอย่างแข็งขัน ไม่ท้อและมุ่งมั่นใน การทำงานอย่างดี

พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์: การดำเนินงานดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และอีกงานที่น่าสนใจ ทางศาสนาก็จะส่วนหนึ่งที่ช่วย ขับเคลื่อน ร่วมดูแลด้านจิตใจของผู้ป่วยและญาติ เป็นงานที่ได้บุญกุศล จะคอยสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สิ่งที ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอคือ การไปสวดมนต์ให้พรผู้ป่วยและญาติโยมทั้งในรพ.และในชุมชน จัดตั้งกองทุนคุณ พระช่วยเพื่อคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีปัญหายากไร้ คอยให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

๔.๖ เยี่ยมชมการทำงานศูนย์ฟื้นฟูฯ งานแพทย์แผนไทย และงานกายภาพบำบัด

ห้องศูนย์ฟื้นฟูฯ : ประกอบด้วยคณะกรรมการทุกภาคส่วน มีการประชุมประจำทุก ๓ เดือน มีการบริหาร งบประมาณ โดยมีคณะกรรมการบริหารงาน การจัดทีม Care giver ให้บริการในห้องศูนย์ฟื้นฟูฯ ประจำทุกวัน

มีการจัดบริการ ประกอบด้วย การเบิกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ของ Care giver ให้ผู้ป่วยแต่ละรายที่อยู่ในความดูแล การให้บริการวัดความดันโลหิตในชมรมผู้สูงอายุ การบริการยืมอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ในพื้นที่ ต.พิมาน ห้องแพทย์แผนไทย : เปิดบริการทุกวันในเวลาราชการ มีพนักงานนวด จำนวน ๒ คนที่ให้บริการ วันละ ๖ ราย หมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่อง มีผู้รับบริการที่เข้ามาบริการอย่างต่อเนื่อง มีบริการนวด ประคบร้อน นวดเฉพาะจุดที่ แก้ปัญหาเฉพาะราย โดยมีนักวิชาการสาธารณสุข จากศูนย์สุขภาพชุมชนพิมานให้การบริหารและติดตามปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินการบริการ ประเมินผู้เข้ารับบริการแต่ละรายที่มาบริการ โดยเน้นมาตรการในการป้องกันโควิด ๑๙ ควบคู่กันไป

งานกายภาพบำบัด: เปิดบริการทุกวันในเวลาราชการ มีนักกายภาพบำบัดจากรพ.สตูล จำนวน ๒ ท่านหมุนเวียน ในการจัดบริการประจำทุกวัน มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรพ.แม่ข่าย มีผู้ป่วยในชุมชนเข้าถึง บริการที่ง่าย และสะดวก ขั้นตอนการบริการไม่ซับซ้อน สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีข้อจำกัดการบริการ ให้บริการเพียงครั้งวัน และจำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยบัตรทอง สำหรับสิทธิ์อื่นๆ ยังไม่ได้เปิดให้บริการ แต่จำนวน ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในพื้นที่ ต.พิมานมีจำนวนมาก

๔.๗ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ที่ดูแลแบบมิตรภาพบำบัด นำคณะกรรมการลงพื้นที่บ้านผู้ป่วยที่พบปัญหา ซับซ้อน นายปิยช มหาเจริญ อายุ ๔๘ ปี ประวัติ Down syndrome c Septic shock อยู่ลำพังเพียง ๓ คน มี ฐานยากจน มีผู้ป่วยในบ้าน ๒ ราย มีผู้ดูแลอายุ ๒๔ ปี ที่กำลังศึกษา ต้องดูแลเพียงลำพังคนเดียว ไม่ได้เรียน หนังสือ ไม่มีญาติคอยให้คำปรึกษา ต้องอยู่ลำพังคนเดียวอย่างโดดเดี่ยว ได้ประเมินภาวะซึมเศร้าพบมีปัญหาด้าน ซึมเศร้าระดับปานกลางที่ต้องคอยช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ช่วงแรกที่ต้องดูแลในส่วนของผู้ป่วยเป็นหลักเนื่องจาก สภาพบ้านไม่พร้อม ผู้ป่วยต้องนอนที่พื้นปูน ส่งผลให้เกิดแผลกดทับที่สะโพกซ้าย ต้องจัดหาเตียง เบาะลม ให้ ผู้ป่วย สอนญาติทำแผลให้ผู้ป่วย ติดตามดูแลการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จนผู้ป่วยไม่มีแผลกดทับ ได้สอนการลุกนั่ง อาบน้ำบนเตียง ตัดผม ตัดเล็บ หนวด เครา จนผู้ป่วยผิวพรรณสะอาด สีหน้าสดชื่นขึ้น ต่อมาต้องมาดูแลเยี่ยมยา ผู้ดูแล ซึ่งเป็นหลานสาว พบปัญหาไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องจากต้องดูแลนายชายที่ป่วย ประเมินภาวะซึมเศร้า พบมี ปัญหาซึมเศร้าเล็กน้อย ได้คอยให้กำลังใจ พยายามดึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือเยี่ยมยา โดยด้าน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะคอยสนับสนุนด้านเงินช่วยเหลือครอบครัว ๓,๐๐๐ บาท ด้านกอง สวัสดิการสังคม จะช่วยเหลือโดยนำเงินผู้สูงอายุที่ไม่ขอรับ ให้มอบต่อให้หลานสาวเพื่อเป็นทุนในการศึกษา และ ร่วมหาแนวทางในการพัฒนาหลานสาว สมัครเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนต่อไป เพื่อได้สร้างรายได้

๔.๘ ร่วมพูดคุยหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาผู้ป่วยแต่ละราย ผลการเยี่ยมบ้านร่วมแก้ไข ปัญหาพร้อมกัน ดังนี้

๑.ด้านผู้ป่วย คอยกระตุ้นหัดเดินบ่อยๆ ให้ช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้น และการควบคุมอาหารป้องกัน โรคเบาหวาน ติดตามด้านสุขลักษณะด้านร่างกาย จิตใจ ค่อยพูดคุยให้กำลังใจ และให้ความสนทนมนจนผู้ป่วยได้ ว่างใจ ดูแลความสะอาดทั่วไป กระตุ้นให้ผู้ป่วยพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากยิ่งขึ้น ต้องติดตามต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ป่วยอาจมีปัญหาถดถอยได้ถ้าขาดการกระตุ้นจากญาติอย่างต่อเนื่อง

๒.ด้านยาย คอยให้กำลังใจและติดตามการกินยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อยายในการ รักษาโรคสมองเสื่อม ดูแลให้กำลังใจในการดูแลคนในครอบครัว ทั้งบุตรและหลาน กระตุ้นให้ช่วยเหลือตัวเอง การ เข้าสังคมและการบริหารด้านการเงินในครอบครัว ที่ต้องสามารถบริหารเงินให้เพียงพอในการใช้จ่ายแต่ละเดือน

๓.ด้านผู้ดูแล ติดตามการหาช่องทางสนับสนุนการศึกษาต่ออนุปริญญาตรี การหารายได้เสริมด้วยการสมัคร เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ในพื้นที่ และหาทุนสนับสนุนจากเงินผู้สูงอายุ ในรายที่ไม่ประสงค์ที่รับเงินและ

ติดตามปัญหาด้านสภาพจิตใจ และการดูแลให้กำลังใจญาติอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องคอยดูแลผู้ป่วยถึง ๒ รายที่
ต้องแก้ปัญหาเพียงลำพังคนเดียว ส่งผลต่อสภาพจิตใจได้

๔.๙ สรุปผลการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแต่ละรายและประเมินผลการคัดเลือก ผลการเยี่ยมบ้านพบจะมีหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่จะร่วมแก้ปัญหาาร่วมกันหลายๆหน่วยงาน ประกอบด้วย กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองสตูล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พระ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เป็นต้น
ต้องติดตามปัญหาและรอฟังผลการประเมินในการคัดเลือกต่อไป

(นางสาวพัฒนาวดี หลีนิ่ง)

บันทึกรายงานการประชุม

(นายรัชชัย โจรจนศิริกุลกิจ)

ผู้รับรองการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นประจำปี ๒๕๖๕
ประเภทเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ห้องประชุมแก้วโกเมน

-
- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- (๑) นำเสนอผลการดำเนินงานเยี่ยมบ้านแบบมิตรภาพบำบัด
- (๒) นำเสนอวิธีโอ การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแบบมิตรภาพบำบัดและรูปแบบการทำงานร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
- ๔.๑ ซักถามผลการดำเนินงานมิตรภาพบำบัดในพื้นที่
- ๔.๒ ปัญหา อุปสรรคการทำงานมิตรภาพบำบัดในพื้นที่ และการดำเนินการแก้ปัญหา
- ๔.๓ จุดเด่น ผลงานเด่นในการดำเนินงานมิตรภาพบำบัดในพื้นที่
- ๔.๔ เปิดโอกาสให้คณะผู้ร่วมประชุมทุกภาคส่วน ร่วมนำเสนอผลงานที่เด่นในการทำงานมิตรภาพบำบัด
- ๔.๕ ซักถามผู้บริหารแต่ละองค์กรในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานมิตรภาพบำบัดในพื้นที่
- ๔.๖ เยี่ยมชมการทำงานศูนย์ฟื้นฟูฯ งานแพทย์แผนไทย และงานกายภาพบำบัด
- ๔.๗ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ที่ดูแลแบบมิตรภาพบำบัด
- ๔.๘ ร่วมพูดคุยหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาผู้ป่วยแต่ละราย
- ๔.๙ สรุปผลการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแต่ละรายและประเมินผลการคัดเลือก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น

ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

๑. แพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล	ประธานกรรมการ
๒. นางบุศย์รินทร์ สิทธิภาจिरสกุล	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน	รองประธานกรรมการ
๓. นางวาสนา ขจรเจริญกุล	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	กรรมการ
๔. แพทย์หญิงดาริน ธนปัญญาบุรณ์	แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	กรรมการ
๕. นายแพทย์ธวัชชัย โรจนศิริกุลกิจ	แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	กรรมการ
๖. นายพรชัย กู้สกุล	รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสตูล	กรรมการ
๗. พระครูสุนทรธรรมนิเทศน์	รองเจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม	กรรมการ
๘. นางไลลา รอกेत	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๙. นางบุบผา จันทรมิต	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๐. นายสมศักดิ์ เหมรา	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑๑. น.ส.ชานขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ เกสัชกร		กรรมการ
๑๒. น.ส.อาทิตยาภรณ์ ปันติกา	กายภาพบำบัด	กรรมการ
๑๓. นายอัสรณีย์ เบนจตุปปี	เจ้าพนักงานทันตกรรม	กรรมการ
๑๔. นางกฤษณา ละอองสุวรรณ	Care Manager	กรรมการ
๑๕. น.ส.ฉันทพร สมันตรัฐ	Care Manager	กรรมการ
๑๖. นางจิราภรณ์ เอี้ยวเหล็ก	ประธานศูนย์ฟื้นฟู	กรรมการ
๑๗. นางอรัทยา โอสสถาน	ประธานอพม.ต.พิมาน	กรรมการ
๑๘. นางอมรรัตน์ ด้วยกาแด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๙. นางนุรดีณี หมัดเส้น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๐. นายฉาย หมดกุล	ชมรมผู้พิการ ต.พิมาน	กรรมการ
๒๑. นางสาวนีย์ บำรุงชู	Care giver	กรรมการ
๒๒. นางสาวสิริพร สุขสังธรรม	Care giver	กรรมการ
๒๓. นางสาวทวิณ ปราบมาก	Care giver	กรรมการ
๒๔. น.ส.อรวรรณ พานพันธ์	Care giver	กรรมการ
๒๕. น.ส.จิตรา พรหมจันทร์	Care giver	กรรมการ
๒๖. น.ส.มาลี บินสะอาด	Care giver	กรรมการ
๒๗. นางจริยา แสงอุบล	Care giver	กรรมการ
๒๘. นางลฎาภา สุขทิพย์	Care giver	กรรมการ
๒๙. นางกนกพร สิทธิภาสกุล	Care giver	กรรมการ
๓๐. นายนอม จันทโชติ	Care giver	กรรมการ
๓๑. นางรัฐจวน ต่อลิ๊ะ	Care giver	กรรมการ
๓๒. นางจุรี กาเข็ม	Care giver	กรรมการ

๓๔.นางกิ่งแก้ว	แก้วสม	Care giver	กรรมการ
๓๕.นางประไพ	อินทรสมบัติ	Care giver	กรรมการ
๓๖.นางอำมรีนา	สุปราณี	Care giver	กรรมการ
๓๗.นางสุนิสา	เรืองสุข	นักประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๓๘.นางปภากรณ์	แสงกระจ่าง	ช่างภาพทางการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓๙.น.ส.อภิชญา	หิมมา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๔๐.น.ส.พัฒน์าวดี	หลิณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ